



เทรนด์รักโลกกำลังมาแรงจริงๆ ล่าสุดน้ำตาลมิตรผล จับมือกับ “ทีทีที เอ็มซีซี โบกเคม” สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยเปิดตัวมิตรผล น้ำตาลอ้อยธรรมชาติ โฉมใหม่ในถุงกระดาษป้องกันความชื้นด้วยพลาสติกชีวภาพ ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ พร้อมให้ผู้บริโภคได้สัมผัสความหวานที่กลมกล่อมจากน้ำตาลอ้อยธรรมชาติ ในบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติแล้ววันนี้ ที่ LINE@mitrpholsugar และซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไป

งานนี้สำหรับผู้สนใจ มีกิจกรรมดีๆ อย่าง Museum in Focus 2019 เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ในประเด็นด้านประวัติศาสตร์ ใน 2 หัวข้อ ได้แก่ “120 ปี ราชดำเนิน” โดย ชาศรี ประทีปธนทการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ “เรื่องเล่าสองข้าง

ราง MRT สีน้ำเงิน” โดย วรรณิการ์ สุธีรัตนภิรมย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาอันยาวนานของถนนราชดำเนินและประเด็นด้านประวัติศาสตร์ในพื้นที่ใกล้เคียงรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน โดยผู้ลงทะเบียน



เข้าร่วมงานล่วงหน้าจะได้เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมของสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย พร้อมรับหนังสือ “เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน้ำเงิน” ในวันที่ 31 ม.ค.นี้ ตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป ณ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน) ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานเสวนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ www.museumslam.org หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2225-2777 ต่อ 431, 432...●

เปิดแล้ว ศาลาทางหลวงหน้าสำนักงาน บมจ.ปตท.หลังโดนพายุพัดทำให้ศาลาที่พังผู้โดยสารเสียหาย กรมทางหลวง ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงและก่อสร้างศาลาทางหลวงเป็นรูปแบบใหม่ โดยบูรณาการร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในการติดตั้งป้ายรถเมล์อัจฉริยะ แจ็งสายรถเมล์ที่จะวิ่งผ่าน มีจำนวน 5 สาย จะบอกเวลาล่วงหน้าว่าสายใดจะเข้าจอด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน พร้อมย้ายศาลาทางหลวงขนาดพื้นที่ยาว 20 เมตร ใช้วัสดุอะลูมิเนียมที่มีความทนทาน ที่นั่งเป็นสแตนเลส หลังคาเป็นเมทัลชีท สีโครงการโดยรวมใช้สีเหลือง พร้อมกระซิบบอกเตรียมขยายเพิ่มอีก 10

แห่ง...●

ต้อนรับ “เทศกาลตรุษจีน” ที่ใกล้จะมาถึงกันหน่อย โดย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ได้จัดทำของอั่งเปาสีแดง พร้อมมีตัวอักษรจีน ‘ฟู’ (Fu) สื่อความหมายถึงความสุข หรือความโชคดี และอักษรคำอวยพรภาษาจีน 4 คำว่า ‘กงเฮ่อ ซิน ลี’ มีความหมายว่า ขอให้ได้รับสิ่งดีๆ ในวันนี้ใหม่ ซึ่งเป็นข้อความแห่งความโชคดีและความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อและทัศนคติของชาวจีน โดยธนาคารกรุงเทพได้จัดทำของอั่งเปาในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นประจำทุกปี สำหรับมอบให้แก่ลูกค้าเพื่อนำไปใช้อวยพรลูกหลาน และผู้ที่เคารพนับถือในโอกาสปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน...●